

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนแต่งหน้า ระดับ 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงเทคนิคและทฤษฎีหรือมีความซับซ้อนหรือหลากหลาย มีทักษะในการใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีทักษะในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ความต้องการและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวางแผนและเตรียมการอบรม สามารถกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สามารถสอนแต่งหน้าทั้งทางด้านวิชาการทางทฤษฎี และการปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ทำการสอนแต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าธุรกิจบันเทิง และแต่งหน้าเทคนิคพิเศษได้อย่างสมบูรณ์

และเป็นไปตามสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งผู้สอนสามารถสอนเทคนิคและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการแต่งหน้าได้ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างดี ผู้สอนแต่งหน้าจะต้องมีกิริยามารยาท มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกดี มีจรรยาบรรณของช่างแต่งหน้า เป็นผู้มีความสุขที่ดี และมีสุขอนามัยที่ดีด้วย ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ สามารถสอนการแต่งหน้าขั้นสูงได้ เช่น สอนการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิ

1. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 5 หรือเทียบเท่า มาแล้ว

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

21601	HDS-TQKB-339B	วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมแต่งหน้า
21602	HDS-FMCB-340B	จัดทำหลักสูตรรายวิชาการอบรมแต่งหน้า
21603	HDS-QKLM-341B	กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่งหน้า
21604	HDS-GWDQ-342B	จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมแต่งหน้า
21605	HDS-GHWY-343B	วางแผนการฝึกอบรมแต่งหน้า
21606	HDS-QRLI-344B	เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมแต่งหน้า
21607	HDS-CRBC-345B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมตามหัวข้อแต่งหน้าที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
21608	HDS-DCZO-346B	ประเมินผลการฝึกอบรมแต่งหน้า

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล